



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โครงการแก้หนี้บุคลากร สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, newtv, TNN, hfocus, thailandplus, thecoverage, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) โดยความร่วมมือระหว่าง สธ. กับ ธ.ออมสิน แก้ปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคลากรสาธารณสุข ช่วยลดภาระดอกเบี้ยบ้านและสินเชื่อ พร้อมตั้งคลินิกสุขภาพทางการเงิน ช่วยประเมินการชำระหนี้และวางแผนทางการเงิน Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือ ธ.ออมสินทุกสาขา</p>	-
<p>มาตรการรองรับขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, isaranews, mcot, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมาตรการรองรับการเปิดผับบาร์ถึงตี 4 ซึ่งจะมีการเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม กกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ว่า คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายจะมีการประชุม ตกลงยังไม่ได้รับข้อเสนอ คงต้องรอให้การประชุมยุติก่อน โดย สธ. ในฐานะดูแลมิติสุขภาพ จะมีการพูดคุยเบื้องต้นว่าทำอย่างไรไม่ให้เกิดกระทบเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชน</p>	-
<p>เปิดอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานงานวันสถาปนา ออย. ครบรอบ 49 ปี ออย. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 มุ่งมั่นยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภค และพิธีเปิดอาคาร One Stop Service Center (OSSC) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ภายใต้แนวคิด ออย. อัจฉริยะ พร้อมทุกที่ ทุกเวลา เพื่อทุกคน เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณานุญาต แต่ยังคงประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมตั้งทีม FDA Care D+ ช่วยเหลือผู้รับบริการ สร้างความเข้าใจ ลดช่องว่างการสื่อสาร</p>	-
<p>รณรงค์สร้างภูมิ HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า สธ. ได้ดำเนินนโยบายมะเร็งครบวงจร Quick Win 100 วัน ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV หญิงไทยอายุ 11-20 ปี 1 ล้านโดส เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนกลุ่มนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน</p> <p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย ได้ร่วมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน HPV ให้กับนักเรียน รร.ศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็น รร.เฉพาะทางสำหรับเด็กที่มีข้อจำกัดทางกาย ที่ต้องการดูแลและจัดระบบการศึกษาเป็นพิเศษ</p>	-
<p>ผู้ป่วยเสพยาบ้าบดแล้วอาจกลับมาเป็นซ้ำได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชายคลั่งยาบ้าถือมีดไล่อาละวาดหน้าโรงเรียนพัฒนา นิคมฝั่ง 120 จ.สตูล พบเคยเข้ารับการบำบัดมาแล้ว ว่า สำหรับผู้ป่วยยาเสพติดจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง และในการรักษาบางรายไม่ได้หายขาดสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในระดับที่เข้มข้นขึ้น ทั้งเรื่องของยา วิธีการบำบัดไปจนถึงระยะเวลาการบำบัด ส่วนแนวทางการฟื้นฟูนั้น ทางครอบครัวและสังคมจะต้องช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วย</p>	-
<p>สิทธิประโยชน์ของ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, กท.ธุรกิจ, hfocus, ch7, thecoverage, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า กรม สบส. ได้ออกประกาศ สธ. เรื่อง สิทธิประโยชน์อื่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และป้องกันองค์กรภาคเอกชนแสวงหาผลประโยชน์จากการให้สิทธิประโยชน์แก่ อสม. โดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ 2. ด้านสุขภาพ และ 3. ด้านบริการ สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจหรือมีความประสงค์ให้สิทธิประโยชน์แก่ อสม. สามารถยื่นคำขอไปยัง สบส.ได้ โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาถ่วงถ่วง ก่อนเสนอ คกก.กลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	
<p>เตือนขนมไข่น้ำแข็งเป็นขนมเถื่อน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ch7, thaipbs, mono29, newtv, thailandplus) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการจำหน่าย “ขนมไข่น้ำแข็ง” ทางออนไลน์ ซึ่งเป็นขนมที่นำเข้าจากประเทศจีน โดยไม่มีการขออนุญาต ออย.ไทย และไม่มีฉลากภาษาไทยบนบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นขนมเถื่อน ล่าสุด ออย.ได้ออกหนังสือไปยังทุกแพลตฟอร์ม เพื่อทำการนำสินค้าดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มนั้น ๆ แล้ว - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้ว ‘ไข่น้ำแข็ง’ ไม่ใช่สิ่งที่ควรรับประทาน และประเด็นสำคัญคือสินค้าไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีเครื่องหมาย ออย. เท่ากับว่าผู้บริโภคจะไม่ทราบถึงกระบวนการผลิตว่ามีคุณภาพถูกสุขลักษณะหรือไม่ จึงไม่ควรรับประทาน</p>	
<p>ออย. เปิดบทลงโทษคดี “ครีมกวน-กรอกน้ำเถื่อน” สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch7, thainews) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. เผยว่า ทีมตรวจสอบลงพื้นที่ตรวจสอบ 2 กรณี คือ 1. กรณีครีมกวนเถื่อนมีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ผลิตโดยไม่ขออนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ ออย. ผู้ขายมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และ 2.กรณีน้ำกรอกด้วยมือ มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร ผลิตอาหารที่ไม่ผ่านการอนุญาตจาก ออย. โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook - เพจ Dr.Dark โพสต์ว่า โทษดังกล่าวเขาไป</p>	-
<p>ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำขวดไม่ถูกอนามัย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, amarintv, newtv) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีคลิปผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ใช้มือกรอกลงขวด เผยแพร่ใน TikTok ว่า กรมอนามัยได้ประสานงานไปยัง ออย. ทราบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.อาหาร พร้อมประสาน สสจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการเข้าตรวจสอบมาตรฐาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ch3plus) - นายจิรเดช โคตรท่าน ผู้ช่วย สสอ.เมืองสรวง ได้นำคณะลงตรวจสอบพบว่า โรงงานดังกล่าวพบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน GMP จึงสั่งให้หยุดการผลิต อยัด และเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากท้องตลาด พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ</p>	-
<p>ฝุ่น PM2.5 กระทบดวงตา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ - นพ.ไพโรจน์ สุริตวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนฝุ่น PM2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐานนั้น นอกจากส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังกระทบถึงดวงตาอีกด้วย อาจทำให้เกิดอาการตาแห้งหรือเยื่อตาอักเสบ ถ้าเป็นมากจะทำให้มีอาการตาแดงได้ ในผู้ที่ภูมิแพ้ที่ตาหรือในผู้ใช้คอนแทกต์เลนส์อาจมีความรุนแรงขึ้น หากขยี้ตาเสี่ยงเกิดกระจกตาอักเสบหรือเป็นแผล - นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) แนะนำผู้ใช้คอนแทกต์เลนส์ หากมีอาการระคายเคืองตาจากฝุ่น PM2.5 ควรใช้แว่นตาแทนการใส่คอนแทกต์เลนส์ ในกรณีที่มีอาการผิดปกติทางตาที่รุนแรงมากขึ้น เช่น ตาแดงมาก มีขี้ตามาก หรือตามัวลง ควรพบจักษุแพทย์</p>	-
<p>เตือนอย่าใช้งานแปรงสีฟันผิดประเภท สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, mcot) - ทพญ.วราภรณ์ เวชวิธี ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข เตือนอันตรายการใช้งานแปรงสีฟันผิดประเภท หลังมีข่าวในต่างประเทศมีผู้ใช้แปรงสีฟันต้นอาหารที่ติดคอสำเร็จ แต่กลืนแปรงสีฟันเข้าไปด้วย ซึ่งแพทย์ช่วยได้โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่เคยมีเคสที่แปรงสีฟันหลุดเข้าไปในคอต้องผ่าตัดนำแปรงสีฟันออกมาทางช่องท้อง</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) เผยกรณีมีการแชร์เรื่อง ปวดศีรษะ เหงื่อออก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นสัญญาณเตือนแพ้ผงชูรส เป็นข้อมูลที่เท็จ ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นพบทั่วไปในกรณีแพ้อาหาร ไม่ได้จำเพาะเจาะจงต่อการแพ้ผงชูรส การสังเกตอาการดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย</p>	-
<p>คืบหน้าเงินประจำตำแหน่งนักสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายรัชกี สารีระ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผยว่า ตามที่สภาการสาธารณสุขได้ยื่นหนังสือไปที่ ก.พ. เมื่อ 24 พ.ย. นั้น ทาง ก.พ. ได้ส่งหนังสือมายัง สธ. และสภาการสาธารณสุขชุมชน ระบุว่า ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สธ. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยมีตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่ จึงได้ส่งสำเนาหนังสือของสภาการสาธารณสุขชุมชนไปยัง สธ. เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป แสดงว่าเรื่องเงินประจำตำแหน่ง ก.พ.รับทราบแล้ว แต่ต้องให้ สธ. ซึ่งเป็นต้นสังกัดพิจารณา</p>	